



การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ผลัดเปลี่ยนการทำหน้าที่ประธานการประชุม และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

(2) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(3) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระการพิจารณาเรื่องด่วนในวันนี้ ประธานฯ ได้แจ้งสรุปผลการประชุมหารือระหว่างประธานรัฐสภา ผู้แทนของวุฒิสภา ผู้แทนของสมาชิกพรรคการเมืองทุกพรรค เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ซึ่งได้มีข้อสรุปตกลง ดังต่อไปนี้

1. การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้นจะใช้เวลา 2 วัน รวมเป็น 30 ชั่วโมง โดยให้ประธานในที่ประชุมใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายและชี้แจงไม่เกิน 5 ชั่วโมง วุฒิสมาชิกใช้เวลา 5 ชั่วโมง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลา 14 ชั่วโมง ทั้งนี้ ทางสมาชิกฯ ฝ่ายค้านจะใช้เวลาอภิปรายอย่างน้อยวันละ 7 ชั่วโมง เพื่อให้รวมเวลาทั้งหมดเป็นเวลา 14 ชั่วโมง

2. ประธานฯ จะอนุญาตให้สมาชิกฯ แต่ละฝ่ายกำหนดเวลาและผู้อภิปรายแต่ละคน โดยให้ส่งมาเป็นชุดและนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ โดยขอให้บริหารจัดการเวลาเองตามที่ได้แจ้งให้ทราบในเบื้องต้น

เรื่องด่วน

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 162 วรรคหนึ่ง กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมาให้รัฐสภาทราบตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2566 ว่า คณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะแถลงนโยบายตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน เป็นต้นไป ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งข้อบังคับการประชุมฯ ได้กำหนดเป็นขั้นตอนและวิธีการซึ่งสภาได้แจ้งให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบพร้อมกับคำแถลงนโยบายแล้ว โดยจัดวางไว้ที่โต๊ะบริเวณที่นั่งของสมาชิกฯ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ประธานฯ จะให้สมาชิกรัฐสภาซักถามอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมจะให้มีการอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป ซึ่งการแถลง

นโยบายนี้ไม่มีการลงมติไว้วางใจตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 140 สมาชิกรัฐสภามีสิทธิซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จผลตามนโยบายตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 141 รัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือคัดค้านของสมาชิกรัฐสภา โดยจะตอบทีละคนตามลำดับหรือจะรวมตอบครั้งละหลาย ๆ คนก็ได้ และในการอภิปรายนั้นให้นำความในหมวด 2 ส่วนที่ 3 ในการอภิปรายและใช้ข้อบังคับการประชุมฯ โดยอนุโลมตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 143

จากนั้น นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒนสกุล สมาชิกรัฐสภา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในนามตัวแทนผู้ประสานงานหลักของพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน กติกาที่ได้ตกลงร่วมกันในการประชุมสามฝ่าย เป็นไปตามที่ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่ มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ขอชี้แจงต่อที่ประชุมทราบคือในวันนั้นมีการตกลงกันว่าเพื่อให้การรักษาเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เวลาที่กำหนดไว้จะเป็นช่วงที่จะเลิกประชุมประมาณเที่ยงคืนครึ่งของทั้งสองวัน แต่พรรคฝ่ายค้านได้จัดสรรเวลาไว้เรียบร้อยแล้ว ในวันแรกจะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโควตาที่มีคือ 7 ชั่วโมง หรือ 7 ชั่วโมงเศษ เพื่อให้ในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารไม่ต้องเลิกตีึกมากและในวันพุธนายกรัฐมนตรีและคณะ จะได้มีการประชุมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ใช้เวลาในวันจันทร์ประมาณครึ่งหนึ่งของโควตาที่แต่ละฝ่ายมี เพื่อให้ในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ต้องเลิกประชุมตีึกมาก

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2566 นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐและหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2566 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561 – 2580 เรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ประองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน

"วันนี้" ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในประเทศ ซึ่งถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทำให้กลายเป็นภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างที่แม้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และยังไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่ปัญหาสังคมและการเมืองยังคงยืดเยื้อ ฝักรากลึก และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจของประเทศไทยกว่าร้อยละ 30.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และมีลักษณะกระจุกตัวอยู่ในไม่กี่หมวดสินค้า ในปัจจุบันภาคการส่งออกมีมูลค่าติดลบติดต่อกัน 3 ไตรมาส และยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องมาจากทั้งปัจจัยภายในที่เน้น

การรับจ้างผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นต้นถึงขั้นกลางที่ล้ำสมัย ซึ่งกำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า และอ่อนไหวต่อการมาถึงของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (Technology Disruption) รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เกิดจากสภาวะการแข่งขันในภูมิภาคและสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดได้สร้างความท้าทายให้กับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และได้กลายเป็นตัวกำหนดภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะต้องกำหนดทิศทางในการพัฒนาจุดแข็งของประเทศ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อสร้างประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศ

เศรษฐกิจของไทยยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ยุคสมัยของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์กำลังสิ้นสุดลงและได้เปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจโลกแบบแบ่งขั้ว ซึ่งจะเป็นความท้าทายใหม่ของการเปิดเสรีทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนที่ประเทศไทยได้เคยพึ่งพาปัจจัยเหล่านี้มาในอดีต

ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างประเทศของชาติมหาอำนาจจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เป็นโจทย์ท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องกำหนดบทบาทและวางตัวอย่างเหมาะสมในเวทีโลก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ส่งเสริมสันติภาพ และสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทย

ประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของ GDP ถือเป็นความเปราะบางของภาคประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนระดับของหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่สูงกว่าร้อยละ 61 ซึ่งมีแนวโน้มที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงจนอาจจะกลายเป็นข้อจำกัดทางการคลังและการบริหารประเทศในอนาคต และโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยย้อนหลังอยู่ต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง สะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพในการสร้างรายได้ยังต่ำกว่าการใช้จ่าย ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินเรื้อรัง ความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้น จนมีประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่รอการช่วยเหลือจากรัฐมากกว่า 14 ล้านคน

อีกด้านหนึ่งของระบบเศรษฐกิจคือภาคการเกษตร ประชากรจำนวนไม่น้อยของประเทศไทยกว่า 10 ล้านคน หรือราว 1 ใน 3 ของกำลังแรงงาน อยู่ในภาคนี้ที่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพ แต่กลับสะท้อนออกมาเป็นมูลค่าเพียงร้อยละ 7 ต่อ GDP ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการทำเกษตรที่ยังคงพึ่งพาวิถีเกษตรกรรายย่อยและมีประสิทธิภาพของผลผลิตต่ำแต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกษตรกรไทยมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละกว่า 3 แสนบาท

ความแปรปรวนของสภาพอากาศและโรคอุบัติใหม่ นอกจากจะเป็นภัยพิบัติที่สร้างผลกระทบโดยตรงต่อมนุษยชาติแล้ว ยังส่งผลทางอ้อมให้เกิดกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการค้าและการท่องเที่ยวของโลก สภาวะอากาศสุดขั้ว (Extreme Weather) ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) และได้สร้างความเสี่ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยจำนวนมากที่รัฐบาลจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อลดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน

ด้านสังคม ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ (Aged Society) โดยมีคนสูงวัยมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการลดลงของสัดส่วนประชากรช่วงวัยทำงาน และมีแนวโน้มที่รัฐจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้น

สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มากขึ้นเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อฐานะทางการคลังของรัฐบาล ทั้งในเรื่องของสวัสดิการและงบประมาณด้านสาธารณสุข ขณะที่การสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อมาทดแทนกลายเป็นความท้าทายจากการที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากความท้าทายเชิงปริมาณแล้ว การศึกษาของประเทศไทยยังมีความท้าทายเชิงคุณภาพ ที่ยังไม่สามารถผลิตบุคลากรให้ตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ นักเรียน นักศึกษาที่เรียนจบใหม่ไม่สามารถหางานทำที่ตรงกับสายงานหรือจำเป็นต้องทำงานในสายงานที่มีรายได้ต่ำกว่าความสามารถทางวิชาชีพ

ด้านการเมือง ประเทศไทยได้เข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง ที่ความเห็นต่าง การแบ่งแยกทางความคิด การไม่เคารพอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้สังคมอยู่ในจุดที่หน้ากังวล

ข้อกฎหมายที่ไม่ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองกลายเป็นต้นเหตุของอุปสรรคปัญหา การทุจริตคอร์รัปชัน สินบน อาชญากรรม การหลอกลวงฉ้อฉล การพนัน และยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความสิ้นหวังของประชาชนที่มีต่อระบบการเมืองและระบบราชการของประเทศไทย

ความท้าทายเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และความยากลำบากให้กับสังคมไทย ทำให้ประเทศไทยขาดความพร้อมที่จะเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ เกิดวิกฤตศรัทธาของประชาชน และกลายมาเป็นเป้าหมายของรัฐบาลนี้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน สร้างความพร้อม และวางรากฐานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนไทยทุกคน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง การดำเนินงานของประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหา สร้างความพร้อม และวางรากฐานอนาคตให้กับคนไทยทุกคน โดยรัฐบาลมีกรอบนโยบายในการบริหาร และพัฒนาประเทศตามกรอบความเร่งด่วน ได้แก่

กรอบระยะสั้น รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่าย จุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง ประกอบกับการเร่งแก้ไขปัญหาคอขวดเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว

กรอบระยะกลางและระยะยาว รัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน

ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประเทศไทยเปรียบเสมือนคนป่วยที่ได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในช่วงโควิด-19 ส่งผลให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของเราในหลากหลายส่วน ภาคการท่องเที่ยว การใช้จ่ายก็ฟื้นฟูได้ช้าจนมีความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นที่มาของความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดการลงทุนและฟื้นฟูเครื่องยนต์เศรษฐกิจของเราอีกครั้ง

นโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet จะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง เราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานราก เกิดการจับจ่ายใช้สอย ยกกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน และภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการ เกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้น นำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกหลายรอบ รัฐบาลเองก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีและที่สำคัญ การดำเนินนโยบายนี้จะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับประชาชน เปิดประตูให้ภาคธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งทุนใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโปร่งใสให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาล

การกระตุ้นเศรษฐกิจที่กล่าวไปเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ รัฐบาลมีนโยบายอีกหลากหลายประการที่สามารถทำได้โดยเร็ว เพื่อเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนผ่านนโยบาย ดังต่อไปนี้

นโยบายแรก คือ การแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน รัฐบาลจะลดภาระพี่น้องเกษตรกรด้วยการพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการช่วยประคองภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินสำหรับภาคประชาชนที่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ได้มีโอกาสในการฟื้นตัวและกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง นอกจากนี้ รัฐบาลจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มอื่น ๆ ภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรม (Moral Hazard) ของผู้มีภาระหนี้สิน

นโยบายเร่งด่วนถัดมา คือ การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจ รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันที นอกจากนี้ รัฐบาลจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศโดยวางแผนความต้องการและสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เร่งเจรจาการใช้พลังงานในพื้นที่อ้างสิทธิ์กับประเทศข้างเคียง และสำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติม รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ภายใต้กลไกตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางพลังงานที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไป

นโยบายที่สาม คือ รัฐบาลจะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวจะเป็นกุญแจดอกแรกในการสร้างรายได้ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นและสร้างงานให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก เราตั้งเป้าว่าจะเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวด้วยการอำนวยความสะดวก ปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่า และการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเป้าหมาย การจัดทำ Fast Track VISA สำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ (MICE) และเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปี รัฐบาล

จะร่วมกับภาคธุรกิจในทุกภาคส่วนเป็นเจ้าของภาพจัดงานแสดงสินค้า งานเทศกาลระดับโลกเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นสถานที่สำหรับการจัดงานแสดงต่าง ๆ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจะผลักดันการพัฒนาการบริหารจัดการทุกขั้นตอนการบริการที่เป็นประตูสู่ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยจะปรับปรุงสนามบินและจัดการเที่ยวบินของสนามบินทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณเที่ยวบินให้สามารถนำนักท่องเที่ยวมาสู่ประเทศไทยได้มากขึ้น แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและปราบปรามการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ซึ่งการรักษาความปลอดภัยจะสร้างความมั่นใจและความประทับใจกับประเทศไทยในระยะยาว

และนโยบายเร่งด่วนสุดท้าย คือ การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ โดยรัฐบาลจะหาหรือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎ กติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน รวมถึงการหาหรือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาเพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

รัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ เพราะการมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางความคิดและสังคมที่สำคัญของประเทศ เป็นการลงทุนทำให้ประเทศไทยมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือที่ใช้งบประมาณของรัฐน้อยที่สุด แต่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาประเทศ

นอกจากการดำเนินนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายที่จะส่งผลกระทบระยะกลางและระยะยาว สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชนคนไทยในหลายมิติด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ สร้างโอกาส สร้างคุณภาพชีวิต และคืนศักดิ์ศรีของการเป็นคนไทย โดยการดำเนินนโยบาย ดังต่อไปนี้

รัฐบาลมีแนวทางที่จะสร้างรายได้ โดยการให้การทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ให้สินค้าและบริการของประเทศไทย อาทิ กลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง อินเดีย แอฟริกา อเมริกาใต้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับตลาดเดิมที่รวมถึงประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง โดยการออกไปพบผู้นำประเทศต่าง ๆ เพื่อชักชวนให้มาค้าขายสินค้าและบริการของกันและกัน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าและบริการที่คิดและผลิตจากฝีมือของคนไทยมากขึ้น เร่งการเจรจาครอบคลุมความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) และเจรจาเพื่อยกระดับหนังสือเดินทางไทย (Passport) ให้สามารถเดินทางได้หลายประเทศมากยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อดึงดูดการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มความสามารถทางการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และวางรากฐานให้เศรษฐกิจในระยะยาว

รัฐบาลจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ เพื่อให้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 4 ภาค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ในประเทศ รัฐบาลจะจัดทำ Matching Fund ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชน เพื่อลงทุนพัฒนา Start-up ที่มีศักยภาพให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก สร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจใหม่ และรัฐบาลจะสนับสนุนตลาดทุนเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจะดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่ถูกกฎหมายตามแนวชายแดน เพื่อสร้างเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน และเป็นการสนับสนุนเสถียรภาพให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศ ตลอดจนการเป็นผู้นำในการส่งเสริมสันติภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของโลก และบริหารสถานการณ์ภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม รัฐบาลจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศทั้งทางถนน ทางน้ำทางราง และทางอากาศ เพื่อเปิดประตูค้าขายและเปิดโอกาสของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างประโยชน์จากสินทรัพย์ของประเทศและของประชาชน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ของโลก

สำหรับประชาชนในภาคการเกษตร รัฐบาลจะสร้างรายได้ในภาคการเกษตร โดยใช้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคการเกษตรควบคู่ไปด้วยกัน จะมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ ใช้การบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) การวิจัย พัฒนาพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนต่อไร่ให้สูงขึ้น ตลอดจนการหาตลาดให้สินค้าเกษตรได้ขายในราคาที่เหมาะสม สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติและเศรษฐกิจ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลจะฟื้นชีวิตอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประชาชนอีกครั้งด้วยการแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมอันเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้อยู่กับประเทศอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการภาคการเกษตรที่ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ กลไกราคา แหล่งเงินทุน นวัตกรรม และกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผู้เลี้ยงปศุสัตว์ และกลุ่มประมง มีเป้าหมายทำให้รายได้ของเกษตรกรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 4 ปี

การสร้างรายได้ผ่านนโยบายข้างต้น จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติ มีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม สอดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสามารถทำให้ผู้ใช้แรงงานเข้าถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสม

นอกเหนือจากรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น พอเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพแล้ว รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชนผ่านการดำเนินนโยบาย ดังต่อไปนี้

นโยบายแรก คือ การให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้ รัฐบาลจะส่งเสริมแนวทางที่สร้างรายได้จากผืนดินและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยกำหนดให้มีสัดส่วนการปลูกไม้ยืนต้นให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของพื้นที่ และส่งเสริมให้เจ้าของที่ดินหรือชุมชนโดยรอบได้รับประโยชน์จากการเพิ่มพูนของระบบนิเวศ การขายคาร์บอนเครดิตอย่างยุติธรรม และได้รับการยอมรับจากระดับสากล

นโยบายถัดไป คือ การเปลี่ยนบทบาทของรัฐที่เคยเป็นผู้กำกับดูแลที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบ และข้อบังคับ ให้เป็นผู้สนับสนุนที่ปลดล็อกข้อจำกัดของประชาชน สร้างโอกาสให้กับประชาชนในการสร้างรายได้และเจริญเติบโต อาทิ การยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็น เช่น การปลดล็อกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุราพื้นบ้าน เป็นต้น

รัฐบาลจะใช้การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ (ผู้ว่า CEO) เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ กล่าวคือ จะมีการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเป็นสำคัญ สนับสนุนการจัดการปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาด โดยรัฐบาลจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการมาเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ขจัดช่องโหว่ในการทุจริต ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณและการเลือกตัวแทนของผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายทรัพยากรและกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปสู่ชุมชน

อีกนโยบายหนึ่ง คือ การปิดรับแรงงานต่างด้าวและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เข้ามาทำงานสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรบุคคลและแรงงาน ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการพัฒนาเทคโนโลยี ที่แรงงานกลุ่มดังกล่าวยังมีความจำเป็นในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รัฐบาลนี้ยังมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ รัฐบาลจะสร้างงานสร้างรายได้ผ่านการส่งเสริม 1 ครอบครัว 1 ทักษะ Soft Power ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาอย่างเป็นระบบ ที่นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพทั้งในบทบาทที่เป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้มีวิชาชีพด้านการสนับสนุนของวงการกีฬาที่สามารถสร้าง

รายได้ โดยเฉพาะกีฬาที่เป็นที่นิยมในระดับสากลในด้านการศึกษา รัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูป การศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รวมทั้ง เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด เพื่อสร้างอนาคต สร้างรายได้ กระจายอำนาจการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย และใช้ระบบ เทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ จัดทำหลักสูตรและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความรู้ความสนใจ ของผู้เรียน ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) และการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม โดยไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศและการปลูกฝังความรัก ในสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

รัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อความมีคุณภาพของครูทั้งประเทศ รวมไปถึงครูแนะแนว เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับคำแนะนำด้านเนื้อหาของวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและประกอบอาชีพ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียน ทุกคน นอกจากนี้ รัฐบาลจะส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายวิชาการและ สายอาชีพให้มีรายได้จากวิชาที่เรียน โอกาสฝึกงานระหว่างเรียน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะและ ความสามารถตรงต่อความต้องการของการจ้างงาน และที่สำคัญที่สุดรัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

นอกเหนือจากการสร้างรายได้และโอกาสแล้ว รัฐบาลจะดำเนินนโยบายเพื่อสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดี นำความปลอดภัย สร้างศักดิ์ศรี และนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนไทยทุกคน คุณภาพชีวิตที่ดีข้อที่หนึ่ง คือ การมีความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับสภาวะของโลก รัฐบาลจะสนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานความมั่นคงให้มีความทันสมัยและสามารถ ตอบสนองต่อการคุกคามและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และเป็นกลไกสำคัญ ในการพิทักษ์เอกราช สร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุน การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ รัฐบาลจะร่วมกันพัฒนากองทัพให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ของประเทศพร้อมกับประชาชน โดย 1) จะเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจ 2) ปรับปรุง การฝึกนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้เป็นแบบสร้างสรรค์ 3) ลดกำลังพลนายทหาร ชั้นสัญญาบัตรระดับสูง และกำหนดอัตรากำลังในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ 4) ปรับปรุง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้มีความทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับรูปแบบและความเสี่ยงของภัยคุกคาม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ 5) นำพื้นที่ของหน่วยทหารที่เกินความจำเป็นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะการใช้ เพื่อการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขภาค การเพิ่มพูนความสมบูรณ์ของ ระบบนิเวศ และการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ การสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมของประเทศ

ด้านความปลอดภัย รัฐบาลจะทำงานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย โดยยึดหลักการ "เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย" สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กลับเข้าสู่สังคมและพัฒนาความสามารถให้เข้าสู่ภาคแรงงาน ส่วนผู้ผลิตและผู้ค้าคือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดยใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงการ "ยึดทรัพย์" เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดพร้อมดำเนินการเจรจาทางการทูตกับประเทศตามแนวชายแดน เพื่อควบคุมการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย และดึงประชาชนออกจากวงจรการค้ายาเสพติดอย่างถาวร นอกจากนี้ รัฐบาลจะดำเนินแนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ

คุณภาพชีวิต อันดับที่สอง คือ ชีวิตที่มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสำหรับทุกคน รัฐบาลจะดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมและเร่งฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดินและน้ำคืนสู่ธรรมชาติ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศและอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์สัตว์ป่า แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะเพื่อคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนไทย พร้อมทั้งวางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รัฐบาลจะแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกคนด้วยการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจทั้งทางบวกและทางลบในภาคเกษตรกรรม ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อประเมินผลและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คุณภาพชีวิต อันดับที่สาม คือ การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางวัคซีนของประเทศในระยะยาว เราจะยกระดับ "นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค" ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ประชาชนจะได้รับความสะดวกมากขึ้น ด้วยบริการพื้นฐานใกล้บ้าน อาทิ การนัดพบแพทย์ การตรวจเลือด และการรับยา ประชาชนไม่ต้องลำบากเดินทางไกลเข้าไปโรงพยาบาลในเมือง ลดความแออัด และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ ส่งเสริมกลไกสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค อาทิ วัคซีนปากมดลูกในเด็กและสตรี มีสถานส่งเสริมสุขภาพ สถานชีวาภิบาลประจำท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และที่สำคัญที่สุด การบริการสาธารณสุขจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านบัตรประชาชนใบเดียว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเชื่อมต่อบนฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย และรัฐบาลจะมุ่งเน้นการสร้างระบบสาธารณสุขปโภคให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดีผ่านการพัฒนาระบบน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง

และคุณภาพชีวิตประการสุดท้าย รัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ น กลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะดูแลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วย "สวัสดิการโดยรัฐ" รัฐบาลจะผลักดันให้มีกฎหมายสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ รวมถึงจะใช้กลไกกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีในชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีชีวิตที่มั่นคง และจะสนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน ประชาชนกับประชาชนที่มีความแตกต่างทางความคิด ศาสนา และอุดมการณ์ ให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้หลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อให้สันติภาพเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป

รัฐบาลนี้จะ เป็นรัฐบาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัย เป็นรัฐบาลที่จะนำเอาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล รวมทั้งคลื่นความถี่และสิทธิในวงโคจรดาวเทียมมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนมีการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและการเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการให้ความรู้เท่าทันสื่อ และทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ก้าวทันโลก ก้าวทันอนาคตในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนมุ่งเน้นการบริหารประเทศในรูปแบบบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว

หลากหลายนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไป จะเป็นการบริหารเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับประเทศและประชาชน แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะไม่ละทิ้งหน้าที่พื้นฐานที่ต้องทำงานร่วมกับประชาชน อาทิ การสร้างความเป็นธรรมในการคุ้มครอง พיתักษ์สิทธิของประชาชนและสิทธิผู้บริโภค การป้องกันและจัดการทุจริตที่ประชาชนมีส่วนร่วม การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และรัฐบาลจะเป็นกำลังหลักพร้อมกับภาคประชาชน ภาคเอกชน และส่วนราชการในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม

รัฐบาลจะส่งเสริมการเปิดกว้างและเปิดรับความหลากหลายทางอัตลักษณ์ ความเชื่อ และทางความคิดจากผู้คนที่อยู่อาศัยเดิมอยู่แล้ว ผู้คนที่เดินทางเข้ามาทำงาน ท่องเที่ยว หรือย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัย ผู้คนที่มาจากวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความเชื่อที่แตกต่างกัน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของผู้คนที่มีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ให้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศร่วมกัน และทำให้ประเทศไทยเป็นบ้านที่ทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย สบายกาย สบายใจ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นอกจากนี้ รัฐบาลจะสร้างบทบาทในเวทีโลก ให้ความสำคัญกับการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ อย่างสมดุล ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และรักษาบทบาทนำของประเทศไทยในภูมิภาคและอนุภูมิภาค รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศไทย รัฐบาลจะไม่ละเลยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รัฐบาลจะมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน อาทิ ความปลอดภัยทางถนน การลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม ควบคู่กับการสร้างสันติภาพและการปกป้องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ รัฐบาลจะสานต่อนโยบาย Carbon Neutrality เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเปิดประตูบานใหญ่สู่การค้าโลก ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของ

ประเทศไทยและสร้างข้อได้เปรียบให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการในประเทศ ทำให้รัฐบาลสามารถเจรจาการค้าระหว่างประเทศภายใต้กฎกติกาใหม่ที่สำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลจะใช้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการเงิน

รัฐบาลจะดำรงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาประเทศให้ทันสมัยและสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทัดเทียมประเทศอื่น เพื่อให้ลูกหลานของเราสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ เศรษฐกิจใหม่ สังคมใหม่ และการเมืองใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่ลูกหลานรุ่นถัดไปจะใช้ชีวิตในอนาคต

หากมองอนาคต สี่ปีข้างหน้าจะเป็นสี่ปีที่รัฐบาลจะวางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้กับประเทศโดยยึดหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งและน่าเชื่อถือ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในกรณีการดำเนินงานที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินนโยบายนั้น รัฐบาลจะดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย ทั้งในด้านการเจริญเติบโต การลดความเหลื่อมล้ำ และการรักษาเสถียรภาพ ให้ความสำคัญกับกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในด้านการใช้จ่าย รัฐบาลจะดำเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทั้งในส่วนของเงินกู้และการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเพื่อลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงิน ขณะเดียวกันรัฐบาลตระหนักถึงข้อจำกัดด้านรายได้ โดยเฉพาะรายได้จากภาษีของประเทศ รัฐบาลจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีควบคู่ไปกับการเร่งส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะกลับเข้าสู่ระบบภาษีที่จะนำไปใช้ในการดำเนินนโยบายต่อไปได้

ท้ายที่สุด รัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนไทยว่า รัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้ง รัฐบาลมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทสรรพกำลังในการที่จะดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของตน และรัฐบาลในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคน และส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเรานับจากนี้เป็นต้นไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน ดังนี้

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลชุดใหม่ในวันนี้คือวันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ของรัฐบาลชุดใหม่ บนความท้าทายใหม่ และมาพร้อมกับความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ดีใจที่รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลได้หยิบนำเอาหลายนโยบายที่ได้ลงมือทำไว้ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนมาสานต่อมาปรับปรุงพัฒนาและบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ดีใจที่ได้เห็นนโยบายเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบงเศรษฐกิจทางภาคใต้ หรือเอสอีซี ที่จะยกระดับและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงทางการค้าและจะทำให้เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อให้เข้าถึงการรักษาแม้ว่ารัฐบาลที่เริ่มต้นคือรัฐบาลไทยรักไทยเมื่อ 20 กว่าปีก่อน รัฐบาลชุดที่ผ่านมา โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ยกระดับกลายเป็น 30 บาท รักษาทุกที่ และดีใจที่รัฐบาลชุดนี้จะได้ยกระดับขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนต่อไป อีกทั้งขอบคุณรัฐบาลที่ได้มองเห็นประโยชน์ของกัญชาและนำมาเป็นนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ สิ่งที่เราเห็นตรงกันคือการควบคุมที่จะป้องกันไม่ให้ใช้กัญชาอย่างผิดประเภทหรือใช้กัญชาเพื่อมอมเมาให้เกิดโทษกับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต สิ่งที่ต้องการเน้นย้ำอย่างเร่งด่วนคือนโยบายในการพักหนี้ โดยเห็นตรงกันกับพรรคภูมิใจไทยที่ได้เสนอนโยบายพักหนี้ของเกษตรกรและทุกสาขาอาชีพ ลดต้น ปลอดภัย เพราะถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยแบ่งเบาภาระบนบ่าที่พี่น้องประชาชนที่ได้แบกรับไว้อย่างหนักจากการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่มาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเห็นด้วยที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มต้นจากการพักหนี้เกษตรกรเพราะเป็นชนกลุ่มใหญ่และเป็นปัญหาหนักที่สุดจะเห็นได้ว่าหนี้สินเกษตรกรเฉลี่ยสะสมมากขึ้นทุกปีต่อครัวเรือนจึงไม่แปลกที่เราจะต้องหยิบยกเรื่องนี้มาแก้ไขปากท้องของประชาชนในเรื่องแรกก่อน แต่ขอฝากประเด็นเพิ่มเติมไว้ 2 ประการคือ 1. ต้องไม่ลืมว่านอกจากกลุ่มเกษตรกรแล้วยังมีพี่น้องกลุ่มอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มคนใช้แรงงาน ข้าราชการครู ธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกัน 2. ต้องไม่ลืมว่าการพักหนี้ไม่ได้ทำให้หนี้หมดไปแต่เราต้องหาวิธีการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร และกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เขามีกำลังในการใช้ปลดหนี้หรือปลดภาระต่าง ๆ ให้ได้จึงจะทำให้หนี้พักหนี้สำเร็จ ทั้งนี้ นโยบายที่นำมาสานต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้วมีสิ่งหนึ่งที่ตกย้ำความตั้งใจของรัฐบาลชุดนี้ที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าคือ การสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่จำเป็นต้องไปล้มล้างและไม่จำเป็นต้องไปทำลายล้างของเดิมที่มีอยู่แต่คือการสานต่อและหยิบนำเอาสิ่งที่ดีมาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น สมบูรณ์แบบมากขึ้น และตอบโจทย์เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังชื่นชมนโยบายที่จะยกระดับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคให้ดี ครอบคลุม และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น โครงการนี้มีประโยชน์กับคนไทยทั่วประเทศแต่การใช้งานช่วงแรกอาจมีปัญหาในเรื่องของการจำกัดสิทธิ อาจต้องใช้เพียงสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเท่านั้น จากนั้นรัฐบาลชุดต่อมาจึงได้มีการปรับเพิ่มสิทธิการใช้บัตรทองให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สามารถใช้บัตรทองในการพอกไต ล้างไตได้ เชื่อว่าโครงการดี ๆ ในการยกระดับในการใช้บัตรทองนี้จะทำให้คนไข้เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นแต่ก็จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นมีภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาออกนโยบายในการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน พร้อมขอให้เพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ อสม.

ที่มีหน้าที่ช่วยในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพของประชาชน ให้มีความเหมาะสม จากเดิมได้รับเพียง 1,000 บาท/เดือน เป็น 3,000/เดือน พร้อมขอให้กัญชาเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทย โดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อการแพทย์และสุขภาพอย่างจริงจังเพื่อให้อุตสาหกรรมมีความสมบูรณ์และเป็นต้นน้ำเลี้ยงของเศรษฐกิจไทย

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายทั้งกรอบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่รัฐบาลจะพัฒนาประเทศในทุกมิติ มีการเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน และที่สำคัญ รัฐบาลจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาต่อยอดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 4 ภาค แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจทั้ง 4 ภาค ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคมที่มีการวางโครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างดี ซึ่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ไปแล้ว และที่กำลังดำเนินการในภาคใต้คือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC : Southern Economic Corridor) ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช ซึ่งหนึ่งในกรอบของการพัฒนา SEC ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันคือ การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันออกและตะวันตก หรือ Landbridge เชื่อมฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยจากจังหวัดระนองเชื่อมจังหวัดชุมพร สำหรับ โครงการ Landbridge จะมีการพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นท่าเรือสินค้าคอนเทนเนอร์และเป็นประตูการค้าฝั่งอันดามัน เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือกลุ่มประเทศ BIMSTEC ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมถึงการสร้างท่าเรือชุมพร ฝั่งอ่าวไทย ให้เป็น Smart Port และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) รถไฟทางคู่ และรวมถึงการขนส่งทางท่อ โดยก่อสร้างคู่ขนานบนเส้นทางเดียวกัน ตามแผนบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมต่อแนวเส้นทางรถไฟทางคู่หรือ MR-MAP โดยหากโครงการ Landbridge สำเร็จ ประเทศไทยก็จะเป็นฮับ การขนส่งระหว่างประเทศจะไม่ใช้เพียงเรื่องของการประหยัดเวลาการส่งของ แต่ยังส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิต เป็นการเพิ่มโอกาสของชาวบ้าน เช่น การแปรรูปอุตสาหกรรมทางการเกษตร อาหาร และประมง รวมถึงอาหารทะเล แข่งขัน ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัจฉริยะแห่งอนาคต เป็นต้น ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเพื่อสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการพัฒนา การต่อยอดและการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำมาพัฒนาที่ดินให้มีการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และให้ประชาชนมีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุด เพื่ออนาคตของลูกหลานที่จะมีการเรียนรู้ตามแนวทางที่ตนเองถนัดเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาต่อยอดในจังหวัดของตนเองได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถช่วยผลักดันและต่อยอดโครงการ SEC และแลนด์บริดจ์ จนสำเร็จ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศได้ และเสนอแนะให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงให้มีการศึกษาโครงการฯ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุด หากโครงการนี้สำเร็จ ไม่ใช่เพียงจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร หรือ 14 จังหวัดภาคใต้ที่จะได้ประโยชน์จากการพัฒนา แต่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจมวลรวมของทั้งประเทศอย่างแท้จริงและยั่งยืน

นโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงในวันนี้มีเรื่องสำคัญหลายเรื่อง อาทิ การแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกร การบริหารจัดการน้ำ การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร การลดความเหลื่อมล้ำ และสิทธิในที่ดินทำกิน และได้รวมปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลไว้เป็น 2 วาระ และให้เป็นวาระแห่งชาติสำหรับรัฐบาล คือ การแก้ปัญหาความยากจนและการแก้ปัญหาการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อให้วาระแห่งชาติทั้งสองบรรลุความสำเร็จได้ จึงขอเสนอ 2 กลยุทธ์ คือ 1. การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อแก้จน และ 2. การลดคอร์รัปชันให้เห็นผลใน 6 เดือน โดยให้แต่ละกระทรวงเลือกหน่วยงานที่พรรคการเมืองนั้นดูแลมาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น และเป็นการกระจายความรับผิดชอบให้แก่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ร่วมกันเป็นรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องมี 3 เงื่อนไขสนับสนุนจึงจะประสบความสำเร็จได้ คือ 1. ความกล้าหาญทางด้านจริยธรรมของนายกรัฐมนตรี 2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 3. การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยนายกรัฐมนตรีต้องตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่มาจากหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อทำหน้าที่กำหนดให้ทั้ง 2 วาระนี้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกกระทรวงมีเป้าหมายเดียวกันและจะได้ทำงานสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ วาระแห่งชาติเป็นของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลทุกพรรคและต้องรับผิดชอบร่วมกัน สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือการทำงานที่แตกต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดคือรัฐบาลต้องมีเป้าหมายกลางในการทำงานร่วมกันของทุกพรรคไม่ใช่มีแต่งานประจำ รัฐบาลต้องทำงานที่เป็นผลงานที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเวลา 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี รัฐบาลต้องพลิกวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาในประเทศ ต่างประเทศ ปัญหาสงคราม และปัญหาความไม่แน่นอนของโลกอีกจำนวนมากให้กลายเป็นโอกาสของประเทศไทย การรวมตัวของพรรคการเมือง 11 พรรคเป็นรัฐบาลถือเป็นการรวมตัวทางประวัติศาสตร์การเมืองครั้งแรกที่พยายามก้าวข้ามความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งทางการเมือง และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการรวมตัวกันในครั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับวาระการแก้ปัญหาความยากจนนั้น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหน้าที่ต้องทำแผนที่ความยากจนของคนไทยใน 3 จังหวัด ที่ยากจนที่สุดในแต่ละภาคให้แก่คณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดว่าคนยากจนอยู่ที่ไหน และเป็นใคร เพื่อให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนในระดับจุลภาคได้ นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้แก้ปัญหาความยากจน และเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีชักชวนผู้นำธุรกิจในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการแก้ปัญหาความยากจนและการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วย สำหรับปัญหาใหญ่ที่สุดในการแก้ความยากจนของไทยคือรัฐบาลจะต้องหาแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ทำการเกษตร บริโภคและอุปโภคให้ได้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทาน ซึ่งเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั่วประเทศ และมั่นใจว่ากลยุทธ์การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์จะเอาชนะปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งของเกษตรกรทั่วประเทศได้ เพราะฝายประเภทนี้สร้างได้เร็ว ต้นทุนต่ำ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเก็บน้ำได้อย่างดี และขอให้รัฐบาลนำกลยุทธ์การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์นี้ไปเผยแพร่แก่องค์กรสหประชาชาติเพื่อให้โลกได้เห็นว่าการแก้ปัญหาภัยแล้งนั้นอยู่ในวิสัยที่ทำได้โดยใช้ต้นทุนไม่มากเพื่อให้โลกได้จดจำบทบาทของนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ไว้ตลอดไป สำหรับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนั้น สมาชิกฯ เสนอให้แต่ละกระทรวงเลือกหน่วยงานขึ้นมา 1 หน่วย

และแก้ปัญหาให้เห็นผลภายในเวลา 6 เดือน โดยมีการกำหนดเป้าหมายขั้นต่ำสุดและกำหนดเป็นระยะเวลาการแก้ปัญหาในปีแรก ปีที่ 2 และปีที่ 3 และเห็นว่าวาระและกลยุทธ์ทั้งสองนี้ รัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมาก แต่ใช้เพียงความกล้าหาญทางจริยธรรมร่วมกับหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ความสำคัญกับภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม และมั่นใจว่าวาระแห่งชาติทั้งสองเป็นนโยบายที่จับต้องได้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกอาชีพ

นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังอภิปรายสนับสนุนรัฐบาลที่จะมุ่งสร้างสามัคคีความปรองดองให้จงได้ซึ่งหลายรัฐบาลดำเนินการมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ เราทะเลาะกันมา 20 ปี มีผู้เสียชีวิตเป็นร้อยคนบาดเจ็บเป็นพันคน มีคดีติดคุกกันมาก เสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาล สูญเสียความรักมูลค่าทางจิตใจที่ไม่สามารถคำนวณได้ จากฝ่ายการเมืองที่ขัดแย้ง ลูกหลานไปถึงประชาชนทุกคน วันนี้เกิดรัฐบาลสลายข้อขัดแย้ง สลายสี สลายความขัดแย้ง มาเป็นรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมแห่งความปรองดองในรอบ 20 ปี ดังนั้น เมื่อรัฐบาลปรองดองกันแล้วขออย่าให้หยุดเพียงตรงนี้ ขอให้ช่วยลบ ล้าง สลายความขัดแย้งที่ร้าวลึกไปที่คู่ขัดแย้งทุกฝ่าย ให้หันหน้าเข้าหากัน คดีความใด ๆ ที่มีต่อกัน ทั้งคดีความแพ่งและอาญาที่เกิดจากการเมืองไม่ว่าจะระดับใด เลิกได้ ควรเลิก จบได้ควรจบ รัฐบาลควรดำเนินการโดยเร็ว รวมทั้งดำเนินการเยียวยาควบคู่ไปด้วยซึ่งหากทำได้จะทำให้บ้านเมืองเกิดความปรองดองสมานฉันท์ อีกทั้งขอสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งแก้รัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) รวมถึงนโยบายเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท อย่างไรก็ดี ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลสำเร็จ คือ การฟื้นเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลไม่เฉพาะการทำบล็อกเชนเท่านั้นแต่ต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสูงสุด ขณะเดียวกันต้องสร้างความพร้อมในด้านทักษะของคนไทยในวิชาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการด้านเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนการสร้างโอกาสให้คนที่ตกงาน สำหรับนโยบายด้านการศึกษา นั้น ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ที่กำหนดให้ตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยดำเนินการด้วยการระดมทุนจากธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันผ่านมา 24 ปี ไม่พบว่ามีรัฐบาลใดดำเนินการ จึงขอเรียกร้องให้เกิดโอกาสของการเข้าถึงเทคโนโลยีกับนักเรียนเท่าเทียมกับบางประเทศที่เจริญแล้ว ตลอดจนขอให้รัฐบาลเร่งสนับสนุนงบประมาณในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษากว่า 4 ล้านคนได้รับโอกาส ซึ่งการลงทุนในงบประมาณดังกล่าว สมาชิกฯ เห็นว่าน้อยกว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทกว่า 10 เท่า ซึ่งการขับเคลื่อนการให้โอกาสทางการศึกษาจะทำให้เกิดความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืน

สมาชิกฯ ได้ชื่นชมนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ โดยได้เห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเพราะน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต อุปโภค และบริโภค หากรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบจะทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสมาชิกฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานเพื่อเป็นแนวทางเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการ โดยการลดราคาพลังงานนั้นควรที่จะเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพและการแข่งขัน

ไม่ใช่การลดโดยการอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งไม่ยั่งยืนและเป็นภาระของประเทศในระยะยาว แต่หากจำเป็นต้องอุดหนุนควรอุดหนุนเฉพาะกลุ่มที่มีความจำเป็น เป็นการชั่วคราว และยกเลิกทันทีเมื่อเหตุแห่งความจำเป็นนั้นหมดไป ควรปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้มีเหตุผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีเวทีสะท้อนความเห็นของผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานของรัฐเป็นระยะ ๆ ควรมีการทบทวนเงื่อนไขการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงผู้รับสัญญา เพื่อให้การผลิตต่อเนื่องและไม่กระทบต่อปริมาณการผลิต ควรใช้การให้สิทธิตามรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นโอกาสในการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการปิโตรเลียมในหน่วยงานราชการ เพื่อรองรับรูปแบบสัญญาจ้างผลิตในอนาคต ควรศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนของรัฐให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดกรอบกฎหมายและองค์การรับสิทธิโดยพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ควรสร้างความเข้าใจข้อเท็จจริงเรื่องศักยภาพและข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียน ควรเร่งรัดความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นเงื่อนไขในการประกาศเจตนารมณ์กลาสโกว์ของประเทศไทย ควรแสวงหาเทคโนโลยีที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากลิควิดไฮโดรเจนซึ่งเป็นทรัพยากรพลังงานในประเทศของไทยให้ได้ประโยชน์เต็มที่ภายใต้เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ควรเร่งนำไฮโดรเจนจากก๊าซในอ่าวไทยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยและโครงการนำร่องก่อนที่จะหมดโอกาส และยังได้อภิปรายในเรื่องของ Soft Power หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ โดยวันนี้มูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท มีการจ้างงาน 1 ล้านคน หากนำ Soft Power มาเป็นนโยบายที่จริงจังของรัฐบาลจะสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างมากมายมหาศาล โดยได้ถอดบทเรียนในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น อาหารที่ส่งเสริมให้เชฟกับเกษตรกรร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เรื่องผ้าทอ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ของจังหวัดต่าง ๆ เรื่องเหล่านี้ต้องผนวกกับสถานที่ที่สร้างสรรค์ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้ลงไปสนับสนุนให้พื้นที่สร้างสรรค์โดยนำโรงภาพยนตร์เก่าในจังหวัดแพร่ และนาโกดังของธนาคารกรุงไทยที่รกร้างมาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ สนับสนุนให้มีย่านสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น ย่านสร้างสรรค์ข้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่ ย่านสร้างสรรค์ที่เจริญเมือง จังหวัดแพร่ ย่านสร้างสรรค์ที่คว้านพะเยา การดำเนินการเช่นนี้เป็นการดำเนินการโดยกลไกของการร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้บรรจุยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ในทุกจังหวัด และดำเนินการผลักดันทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ สถานที่ เพื่อให้ทั้งจังหวัด ทุกชุมชน เป็นสถานที่และมีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละชุมชนนั้นเป็นการท่องเที่ยวที่นำประโยชน์อย่างแท้จริงมาให้สู่คนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยในแต่ละปี การท่องเที่ยวมีรายได้นับล้านล้านบาทแต่จะมีรายได้สักเท่าไรที่ลงไปสู่ชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้จะทำให้รายได้ลงไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

สำหรับนโยบายด้านการศึกษา นั้น ในนโยบายของรัฐบาลที่ได้นำเสนอมีอยู่ 15 ประเด็นหลัก โดยในแต่ละประเด็นเป็นกรอบนโยบายที่ไม่ได้ลงรายละเอียด แต่อย่างไรก็ตาม

เชื่อว่าทางผู้ปฏิบัติในแต่ละกระทรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคงจะมีแนวทางการดำเนินการในรายละเอียดแล้ว ซึ่งใน 15 ประเด็นหลักนั้นมีความน่าสนใจในทุกประเด็น และขอชื่นชมว่า การที่รัฐบาลไม่ได้ลงรายละเอียดนั้นเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากส่วนราชการสามารถนำแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติได้โดยไม่ติดกรอบนโยบาย เป็นการปฏิบัติที่สามารถใช้วิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ในเชิงปฏิรูปได้ และสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอนั้นเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ ไม่ได้กล่าวถึงปัญหา และไม่ได้กล่าวโทษใครในการดำเนินการในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีประเด็นที่ต้องการฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำไปสู่การปฏิบัติ เพราะปัญหาการศึกษาของชาติจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายแม่บทการศึกษาคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก็ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น ต้องจบให้ได้ในรัฐบาลนี้ ซึ่งประเด็นที่รัฐบาลได้กล่าวถึงคือ รัฐบาลจะดำเนินการปฏิรูปการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อุปกรณ์การเรียน การใช้เทคโนโลยี การปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ การให้ความสำคัญต่อคุณภาพของครู โดยเฉพาะครูแนะแนว สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการในการปฏิรูปการศึกษานั้น คือด้านการเรียนรู้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีเรียนรู้ของคน ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู โดยจุดแตกหักสำคัญของการปฏิรูปอยู่ที่สถานศึกษา คือห้องเรียน ต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ผู้เรียน และคนในสังคม มีวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ มีเครื่องมือในการเรียนรู้ที่เรียกว่า มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์ดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยให้เครื่องมือเหล่านี้กับครูและนักเรียน โดยรัฐบาลนี้จำเป็นต้องทำให้เครื่องมือการเรียนรู้กับผู้เรียน ต้องให้คู่มือการสอนที่สอดคล้องกับผู้สอน ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้มี 2 ระบบ คือ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ อาทิ การผลิตครู การพัฒนาครู ระบบการทำงานของครูที่จะต้องให้ครูลดภาระการทำงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การสร้างระบบความรับผิดชอบของผู้ปกครองและครู และด้านการบริหารจัดการ อาทิ การสร้างวัฒนธรรมใหม่ ระบบการกระจายอำนาจในแต่ละระดับ การบริหารงบประมาณแบบใหม่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างโอกาสและคุณภาพ ซึ่งหากสามารถปรับ 2 ระบบนี้ได้ก็จะสามารถปฏิรูปการศึกษาได้ อีกทั้งสมาชิก ได้อภิปรายว่า นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลนั้น รัฐบาลต้องการปฏิรูปการศึกษา เร่งรัดการจัดการแผนการศึกษาแห่งชาติ เร่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาครูให้มีคุณภาพ พัฒนาให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยการลงทุนด้านการศึกษากับคนทุกช่วงวัยทั้งในระบบและนอกระบบถือเป็นเรื่องที่คุ้มค่า ไม่ว่าจะ เป็น คนรวยหรือคนจนก็ควรได้รับโอกาสเสมอภาคเท่าเทียมกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน โดยเฉพาะในปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปเป็นยุคดิจิทัล ยุคออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เด็กเกิดน้อย ขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น เราจะต้องเร่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเรียนรู้การศึกษาพัฒนาทักษะแรงงานจะต้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตลาดแรงงานเพื่อการแข่งขันกับนานาประเทศเพื่อให้นโยบายของรัฐบาลบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้รัฐบาลร่วมกันจัดตั้งหน่วยงาน 4 ฝ่าย คือ ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย

และกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมกับตลาดแรงงาน สถานศึกษา และสถาบันครอบครัว ผู้เรียนทุกช่วงวัย ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการ ร่วมประสานงาน และทำงานในเชิงระบบ สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับทุกภาคส่วนที่เป็นผู้จ้างแรงงานเพื่อเป็นหน่วยงานให้ความรู้และแนวทางสื่อสาร สร้างความเข้าใจ สร้างวัฒนธรรม สร้างค่านิยมให้สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคดิจิทัลว่าแรงงานต้องการผู้คนที่มีความทักษะอย่างไร และแก้ปัญหาเด็กที่จบมาแล้วตกงานหรือหางานทำไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ต้องการนำเสนอคือ ตรง เร็ว และเร่งพัฒนา คือตรงประเด็นกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตรงใจผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเองและเรียนในสิ่งที่ตนรักและต้องการเรียน มีหลักสูตรที่ตรง สร้างสรรค์ ทันสมัย และตรงตลาดแรงงาน มีการพัฒนาระบบการศึกษา มีความยืดหยุ่นตามความสามารถของผู้เรียน ส่วนการพัฒนานั้นต้องมีการพัฒนาครูให้มีศักยภาพที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพก้าวทันโลกของอนาคต เร่งพัฒนา และลดความเหลื่อมล้ำ โดยแก้ปัญหาที่ควรจะต้องทำโดยด่วนคือโรงเรียนขนาดเล็ก 15,000 โรงเรียน ที่ยังขาดครู ผู้บริหาร และเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีมากกว่าสายสามัญ ลดความเหลื่อมล้ำให้สถานศึกษาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระและประหยัดงบประมาณภาครัฐ และให้เด็กนักเรียนทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชนได้กินอาหารกลางวันเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

นอกจากนี้ สมาชิกฯ ต้องการเห็นผู้ว่า CEO ของรัฐบาลชุดนี้ ช่วยประชาชน เพิ่มอำนาจให้ประชาชน และมีการประเมินการทำหน้าที่ของผู้ว่าฯ ได้ ต้องการเห็นประชาชนเลือกได้ว่าจะนำภาษีของเขาไปพัฒนาพื้นที่ใด ต้องการเห็นน้ำประปาที่มีความใสสะอาด ดื่มได้ ส่วนเรื่องการศึกษาที่ต้องการเห็นการบูรณาการ 3 กระทรวงหลัก เพราะขณะนี้ นักเรียน นักศึกษา เรียนจบมาไม่มีงานทำ แสดงถึงโครงสร้างการศึกษาที่ผลิตคนไม่ตอบโจทย์แรงงาน ตลอดจนต้องการเห็นโครงสร้างการศึกษาที่แก้ปัญหาให้ทุกคนในประเทศ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนอย่างพอเพียง พร้อมหลายข้อจำกัดทางกฎหมายที่ขัดขวางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีชีวิตอยู่ดีกินดีขึ้น

สมาชิกฯ อภิปรายคัดค้านในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแถลงนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้ ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ไม่มีเป้าตัวชี้วัดที่วัดได้ ไม่มีกรอบเวลา และไม่ตรงกับนโยบายที่สัญญาไว้ก่อนเลือกตั้ง โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชน เป็นคำสัญญาศักดิ์สิทธิ์ เพราะการเลือกตั้งเป็นตลาดนโยบาย แต่ละครณะจะประชันกันว่านโยบายใครดีที่สุดให้ประชาชนเลือก เมื่อเลือกแล้วต้องทำตามสัญญาที่ให้ประชาชนไว้ ไม่เช่นนั้นการเลือกตั้งก็ไม่มี ความหมาย เพราะสุดท้ายสิ่งที่ประชาชนเลือกไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนได้รับ แม้แต่กรอบนโยบายเร่งด่วนที่ต้องบรรจุนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่เกี่ยวกับปากท้องของประชาชนก็ไม่ได้ระบุว่าจะเสร็จใน 90 วัน 1 ปี หรือ 2 ปี ปากท้องของประชาชนรอไม่ได้ โดยนอกจากจะเป็นคำแถลงที่ขาดเป้าหมาย รายละเอียด หลีกเลี่ยงการใส่ในนโยบายที่หาเสียงแล้วยังปราศจากความทะเยอทะยานที่จะพาสังคมให้ก้าวหน้า ขาดความทะเยอทะยานที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างให้เกิดขึ้นกับสังคมในประเทศนี้ เสมือนว่าหลับตาข้างหนึ่ง แล้วก้าวข้ามความขัดแย้ง เสมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งความขัดแย้งทางการเมืองหรือความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่ได้กล่าวถึง ไม่มีเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ ไม่กล้าแตะเรื่องยาก ๆ ที่ต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอ โดยวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นเช่นนี้มี 2 เหตุผล คือ 1. รัฐบาลกลัวการผูกมัด กลัวว่าจะทำ

ไม่ได้อย่างที่สัญญาจึงไม่กล้าผูกมัดอะไรกับประชาชน แต่หากมองว่าบางนโยบายไม่สามารถทำได้หรือเป็นภาระการคลังก็ไม่ควรหลอกประชาชนไว้เมื่อช่วงเลือกตั้งหรือการหาเสียงตั้งแต่แรก 2. เป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วที่นโยบายคนละขั้วเช่นเดียวกัน สุดท้ายก็หาข้อตกลงสิ้นสุดไม่ได้ จึงต้องเขียนให้กว้างไว้ อีกทั้งที่มาของอำนาจก็ต้องเกรงใจอำนาจเก่า กลุ่มทุนต่าง ๆ ไม่กล้าทำเรื่องยากที่ต้องปะทะกับใคร นอกจากนี้ นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนั้น 1 บาทในโลกจริงจะเท่ากับ 1 บาทในโลกดิจิทัลได้ ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงินนำเชื่อถือได้หรือไม่ เพราะหากไม่สามารถนำเงินทั้ง 5.6 แสนล้านบาทมาแบ็คอัพ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของร้านค้าที่จะขึ้นเป็นเงินสด หรือไม่ก็กังวลว่าร้านจะไม่มีให้แลกที่ต้องการ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เมื่อไร 1 บาทในโลกดิจิทัลจะไม่เท่ากับ 1 บาทในโลกจริงทันที ทำให้เกิดเป็นเงินเฟ้อในโลกดิจิทัล และอาจมีการขึ้นราคาสินค้ามีการจ่ายที่ไม่ใช่เงินสด หากคนไม่เชื่อมั่นว่ารัฐมีเงินสดมากพอก็ยิ่งหนักไปอีก ทั้งนี้ ความเสี่ยง 5 ข้อ ที่รัฐบาลต้องระวังคือ 1. การกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจไทยป่วยทั้งตัวหรือป่วยเฉพาะส่วนและเรื้อรัง การแจกเงินครั้งใหญ่ย่อมสร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่อาจไม่คุ้มค่าเพราะรักษาไม่ตรงจุด 2. การกระจายรายได้ ต้องรอให้เค็กโตหรือโตไปด้วย แบ่งไปด้วยเพราะเศรษฐกิจโตแต่เพียงส่วนบนไม่ได้ ควรมีการปฏิรูปการจัดงบประมาณ และระบบภาษีไปด้วย 3. เศรษฐกิจผูกขาด ธรรมชาติที่ต้องทนหรือเพราะเห็นคนไม่เท่ากัน กดทับศักยภาพผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อย ประชาชนแบกภาระค่าใช้จ่าย 4. วิธีคิดนโยบาย โยกเงินกระเป๋าสายขาว 5. โลกเปลี่ยน ไทยก็เปลี่ยน บริบทแตกต่างไปจากเดิม มีหนี้ครัวเรือน หนี้สาธารณะ ยุคเงินเฟ้อสูงทั่วโลก สงออกไม่รุ่ง ตลาดกระจุกตัวสูงขึ้น และทรัพยากรถดถอย

การตั้งโจทย์ประเทศคลุมเครือ นโยบายเลื่อนลอย ขาดความชัดเจน นโยบายที่แถลงกับที่หาเสียงแตกต่างกัน เรียกได้ว่านโยบายไม่ตรงปก ยกตัวอย่างนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาท นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายทำทันทีที่ไม่มีเขียนในนโยบาย และสอบถามถึงนโยบายลดความเหลื่อมล้ำเติมเงินให้ทุกคนครบถ้วนที่รายได้ต่ำกว่า 20,000 บาททุกเดือน ที่ต้องเติมเงินเดือนละหลักแสนล้านว่าจะนำเงินมาจากไหน นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีความพร้อม แต่สุดท้ายก็ไม่มีนโยบาย แต่กลายเป็นผู้ว่าฯ CEO เปลี่ยนจากการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นรวบอำนาจการปกครองส่วนภูมิภาค ย้อนยุคไป 20 ปี และยังคงกล่าวถึงนโยบายราคาพืชผลการเกษตร นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ที่จังหวัดขอนแก่นว่าไม่มีนโยบายจํานำข้าวและประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งสมาชิกฯ เห็นด้วยเพราะนโยบายจํานำข้าวสร้างภาระหนี้ให้ประเทศ 884,000 ล้านบาท และยังต้องใช้หนี้อีก 254,000 ล้านบาท ส่วนการประกันรายได้เกษตรกรนั้นหากไม่ดำเนินการต่อแล้ว หากราคาข้าว มัน ยาง ปาล์ม และข้าวโพด ตกต่ำใครจะดูแลเกษตรกร ส่วนนโยบายพักหนี้ก็เป็นเพียงการต่อลมหายใจให้เกษตรกรชั่วคราว สำหรับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนั้น รัฐบาลจะต้องทำเพราะเป็นสัญญาที่หาเสียงไว้ แต่ขอสอบถามว่าจะทำอย่างไรและนำเงิน 5.6 แสนล้านบาท มาจากไหน ใช้แอปพลิเคชันใด ในส่วนของนโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น สมาชิกฯ พร้อมให้การสนับสนุน แต่มีข้อสังเกตถึงนโยบายที่ระบุว่าไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่ในหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 19 มาตรา สมาชิกฯ เห็นด้วยที่ไม่แก้หมวด 2 แต่มีคำถามว่าแก้หมวด 1 ได้หรือไม่ เหตุใดไม่ระบุให้ชัดเจนว่าจะไม่แก้หมวด 1 นโยบายฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่มีความเข้มแข็งนั้น รัฐบาลข้ามขั้ว แม้จะเปลี่ยนชื่อเป็นรัฐบาลสลายขั้ว

แต่ก็สลายความขัดแย้งไม่ได้ มีแต่หลักนิติธรรมที่เข้มแข็งเท่านั้นที่ทำให้ประเทศมีความหวัง โดยหลักนิติธรรม คือ ทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะคนจน คนรวย คนมีอำนาจ คนไม่มีอำนาจ ไม่เว้นแม้แต่ นักโทษจน นักโทษรวย ซึ่งนักโทษทุกคนย่อมเท่าเทียมกัน และต้องได้รับการปฏิบัติจากผู้บังคับใช้กฎหมายโดยเสมอกัน นโยบายนี้คือจุดเริ่มต้นของความหวัง รวมถึงจะศักดิ์สิทธิ์และเป็นจริงได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล

นโยบายเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตนั้นถือเป็นนโยบายที่ชาญฉลาดและกล้าหาญแต่ก็แฝงความสุ่มเสี่ยงเอาไว้มาก ในเอกสารประกอบการแถลงนโยบาย 14 หน้านี้ ใช้คำว่าจุดชนวน กระตุ้น กระตุก และก็คือเป็นเหมือนจุดแรกของนโยบายทั้ง 14 หน้า หากทำสำเร็จและมีการใช้จ่ายมโหฬารในรอบ 6 เดือนด้วยจำนวนเงินที่ทุ่มลงไปเกือบเท่าบลงทุนใน 1 ปี เกิดการหมุนของเศรษฐกิจในรอบ 6 เดือนและในรอบที่จะมีการเติมเงินลงไป เพราะผู้ผลิตจะต้องเตรียมของไว้ขาย จึงเห็นด้วยที่พรรคเพื่อไทยมาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลครั้งนี้ เพราะเป็นการเปิดหน้าใหม่ของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองไทย มีการลงทุนไปสูงมากกับการเติมพัน 4 ปี และนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ด้วยถ้อยคำที่ว่า “ไม่ใช่แค่สูงมากแต่เทหมดหน้าตัก” จึงขอกล่าวถึงนโยบายนี้ว่า การเทหมดหน้าตักในครั้งนี้ไม่ใช่หน้าตักของพรรคเพื่อไทย ไม่ใช่ของพรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้เท่านั้น แต่เป็นหน้าตักของประเทศไทย งบประมาณสูงเท่าบลงทุนใน 1 ปีเทไปทีเดียว สิ่งที่ตั้งคำถามก่อนหน้านี้คือที่มาของเงิน เอาเงินมาจากไหน ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้แถลงไว้อย่างชัดเจน และเอกสารที่ท่านชี้แจงต่อ กกต. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้ชี้แจงไว้ว่าเงินทั้งหมดมาจากมาจากการบริหารระบบงบประมาณปกติ และการบริหารระบบภาษี แต่สมาชิกฯ มองว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ในงบประมาณและเป็นงบรายจ่ายประจำปี 2567 แต่มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งออกมาให้ข่าวว่าที่มาของเงินนั้นจะใช้ระบบที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ นโยบายของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 28 คือให้รัฐวิสาหกิจทำไปก่อนแล้วมาตั้งงบประมาณจ่ายคืนทีหลัง ซึ่งจะเหมือนโครงการจำนำข้าวเมื่อ 10 กว่าปีก่อนและเรื่องของเวลาก็เช่นกัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ในที่สุดจะใช้ได้จริงช่วงใด เดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายน และที่กล่าวว่าโครงการนี้จะป็นช่วงมีนาคม 2567 ดังนั้น ที่มาของเงินจะเป็นโครงการในงบประมาณหรือเป็นโครงการนอกงบประมาณ และเมื่อรวมกับโครงการเร่งด่วน เรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินจะต้องใช้เงินอีกเท่าไร และสุดท้าย เป็นห่วงว่าเมื่อแหล่งที่มาของเงินยังมีปัญหา จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะไปใช้เงินส่วนอื่นของประเทศที่ถูกมองว่าประเทศเรามีอยู่มากเพียงพอที่จะนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ ทุนสำรองระหว่างประเทศ เหมือนในอดีตที่พรรคของท่านแถลงไว้ว่าจะบริหารสินทรัพย์ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีแนวความคิดที่จะตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติแต่ก็ไม่สามารถตั้งได้

การแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา 1 ที่มีแนวคิดผู้ว่า CEO นั้น เป็นแนวคิดถอยหลังเข้าคลอง หลังรอคอยมา 20 ปี มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ถ่ายโอนอำนาจมากมาย และหวังว่านายกรัฐมนตรีจะตั้งคณะกรรมการเป็นวาระแห่งชาติและกล้าดำเนินการถ่ายโอนอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ขณะที่นโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลแก้ปัญหาค่อนข้างแพงและใช้งบประมาณสูง ประชาชนตั้งความหวังรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลควรเร่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ตนเองและพรรคการเมืองและขอให้แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ทำให้

เสียงบประมาณปีละหลายแสนล้านบาท ที่ผ่านมามีนายกรัฐมนตรีมือสะอาด แต่ก็ปล่อยให้มีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง หากทำได้จะทำให้ข้าราชการมีขวัญกำลังใจดีขึ้นที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากทำได้จริง ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมในอีก 4 ปีข้างหน้า นอกจากนี้สมาชิกฯ ได้อภิปรายต่อประเด็นหลักนิติธรรม โดยระบุถึงกรณีของนายประวิณ จันทร์คล้าย หรือกำนันนก กำนันตำบลตาก้อง จังหวัดนครปฐม ที่เป็นผู้ต้องหาสั่งหารพันตำรวจตรี ศิวกร สายบัว สารวัตรตำรวจทางหลวง กลางงานเลี้ยง ทำให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐ คือ ตำรวจ มีส่วนสนับสนุน อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด ควรรับฟังข้อมูลทุกภาคส่วน ทั้งนี้ จากกรณีที่เกิดขึ้นทำให้มีคำถามว่ากรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกันเร่งดำเนินการกับผู้ถือสิทธิพลันนั้น ขอทราบว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไร ขึ้นบัญชีอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไร ส่วนนโยบายเรื่องความเท่าเทียมกัน ทั้งแนวทางการแก้ปัญหาในชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมานาน 19 ปี ทำให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้กำหนดเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญของชาติที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในชายแดนใต้ รวมถึงการเจรจาสันติสุขในรัฐบาลที่แล้ว ที่นำโดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่อาจจะจางหายไปและไม่ต่อเนื่อง แต่ยังคงเชื่อว่ารัฐบาลจะยึดถือรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นกรอบใหญ่ในเรื่องนโยบายของรัฐ เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นร้ายวันสร้างความไม่สบายใจให้คนชายแดนใต้เสมอมา จึงขอให้รัฐบาลมีความจริงจังเรื่องความไม่เสมอภาคในชายแดนใต้เพราะทุกการหาเสียงทุกพรรคต่างหยิบยกเรื่องความรุนแรงในชายแดนใต้ขึ้นมา โดยหวังว่าปัญหาความรุนแรงจะจบในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน พร้อมทั้งเกิดความเท่าเทียม และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลชัดเจน โดยได้ยกตัวอย่างกลุ่มวัยรุ่นที่แต่งกายมลายูที่สามารถเป็นซอฟต์แวร์ได้แต่กลับถูกดำเนินคดี ซึ่งในเรื่องความเท่าเทียมนั้น ที่ผ่านมามีที่วิ หรือ พิธีกร หรือนักข่าวใส่ชุดมลายูเพื่อสนับสนุนความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชายแดนใต้ มีแต่ใส่ชุดกีฬา ชุดแฟชั่นตาคลอส ชุดลายดอก แม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจของชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก

รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยน้อยเกินไป ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลได้กล่าวถึงผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs เพียง 1 คำ และเป็นเพียงการอธิบายว่า SMEs กำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 เท่านั้น โดย SMEs นั้นพบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจมาก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว จึงกังวลว่าหากรัฐบาลมองวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แต่เพียงภาพกว้างที่คิดว่าการกระตุ้นและการแจกเงินเพียงครั้งเดียวจะฟื้นเศรษฐกิจได้แต่ไม่ลงลึกถึงรายละเอียดและสาเหตุของแต่ละปัญหาก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้ อีกทั้งกังวลว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุดจึงขอให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลให้มีแต้มต่อสำหรับ SMEs เพื่อให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้าสู่กระเป๋า SMEs มากขึ้น ให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้น และขอให้ทบทวนเงื่อนไขในโครงการเติมเงินดิจิทัลของรัฐบาล โดยเปลี่ยนมาเป็นกำหนดให้เงินดิจิทัลใช้ได้กับเฉพาะร้านค้ารายย่อยหรือ SMEs เท่านั้น โดยไม่มีเงื่อนไข 4 กิโลเมตร จึงจะทำให้เกิดการกระจายเม็ดเงินไปยังพื้นที่ได้จริงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล และเปิดโอกาสให้ SMEs ได้เข้าถึงสินเชื่อในระบบ เพราะจากปีที่แล้วสินเชื่อในระบบทั้งหมดที่ปล่อยให้กับ SMEs ลดลงร้อยละ 2 แต่สินเชื่อทั้งหมดที่ปล่อยให้กับกลุ่มทุนใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งการปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มทุนใหญ่

มากกว่า SMEs นั้นเป็นเวลา 6 ปี ติดต่อกันแล้วจึงเกิดความไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขัน ทั้งนี้ สิ่ง
SMEs คาดหวัง คือการเพิ่มวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและ
รายเล็กที่ปกติมีความเสี่ยงสูงและสถาบันการเงินไม่ค่อยอนุมัติสินเชื่อให้ และคาดหวังให้รัฐบาล
แก้หนี้นอกระบบ ซึ่งนโยบายนี้ไม่เห็นเป็นการเฉพาะในนโยบายของรัฐบาล โดยเสนอแนะให้รัฐบาล
มีโครงการค้ำประกันหนี้เสียให้กับผู้ประกอบการแยกตามแต่ละขนาดเพราะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
และขอให้มีธนาคารของรัฐเข้ามาช่วยอนุมัติให้กับผู้ที่มีประวัติเครดิตบูโร ตลอดจนเสนอแนะให้รัฐบาล
แก้ไขกฎหมายลูกหนี้ SMEs บุคคลธรรมดาให้มีสิทธิขอฟื้นฟูกิจการ/หนี้สิน เจริญปรับโครงสร้างหนี้
เจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันได้ รวมทั้งขอให้ยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็น และปลดล็อกสุรา
พื้นบ้าน นอกจากนี้ ได้อภิปรายในเรื่องโครงสร้างพลังงานว่า ยังไม่เห็นว่าจะลดค่าไฟและน้ำมันได้อย่างไร
ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนต้องประสบปัญหาค่าไฟแพงอย่างทั่วหน้า แต่รัฐบาลยังจ่ายเงินกว่า 49,000
ล้านบาทต่อปี ให้กับเอกชน แม้ไม่ได้ใช้ก็ต้องจ่าย รัฐบาลบริหารงานผิดพลาดอย่างต่อเนื่องและเอื้อต่อ
กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าบางกลุ่ม เอกชนผลิตไฟฟ้าให้รัฐถึง 30 โรง มีสัดส่วนการผลิตสูงถึงร้อยละ 70
แต่ของรัฐบาลมีเพียงร้อยละ 30 ทำให้เกิดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองถึงร้อยละ 50 ถือว่าสิ้นเกิน
ความต้องการ อีกทั้งผู้ผลิตยังไม่ได้ใช้ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งมีราคาต่ำที่สุดแต่ไปใช้ราคา POOL ก๊าซ
โดยที่ราคาก๊าซขยับสูงขึ้น การจัดสรรก๊าซธรรมชาติผิดพลาดทำให้ต้นทุนสูงเกินควร อีกทั้งรัฐบาลยังไม่
ตระหนักถึงค่าสำรองไฟฟ้าโดยยังคงรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซึ่งถือเป็นภาระของประเทศในอนาคต และรัฐบาลชุดที่ผ่านมาไม่สนับสนุนการติดตั้งพลังงานสะอาดหรือ
โซลาร์เซลล์ให้ประชาชนผลิตได้เอง จึงขอเสนอบันได 6 ขั้น ให้รัฐบาลนำไปใช้เพื่อแก้ไขค่าพลังงาน ได้แก่
1. ขอให้ตรึงค่า FT 2. หยุดการอนุมัติโรงไฟฟ้าเอกชนใหม่ในประเทศและยกเลิกนำเข้าไฟฟ้าจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เป็นสาเหตุให้ค่าไฟแพง 3. จัดการต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ
4. ทบทวนการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เอื้อเอกชน 5. เร่งสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
ด้านพลังงานด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop และรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากการใช้งานกลับเข้าสู่ระบบ
และ 6. หยุดผูกขาดสัมปทานรัฐกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายว่านโยบาย 1 ครอบครัวยุคใหม่ 1 ทักษะ Soft Power ว่า
เหมือนเป็นประโยคเรียงต่อกัน แต่ไม่ชัดในความหมาย และไม่เห็นรายละเอียด สำหรับ 1 ครอบครัวยุคใหม่
1 ทักษะ Soft Power เป็นโครงการสำคัญของพรรคเพื่อไทย แต่มีคำถามว่าคืออะไร หลายวันก่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยกล่าวถึงเรื่อง Soft Power กับ
Software เมื่ออ่านนโยบายแล้วระบุว่า ประเทศไทยมี 20 ล้านครอบครัว จะสร้างรายได้ 2 แสนบาท
ต่อคนต่อปี และสร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง จึงแปลกใจว่าเหตุใดเริ่มด้วยจำนวนมหาศาล
ซึ่ง Soft Power หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น ต้องพยายามทำน้อยให้ได้มาก ทำซ้ำให้กระจายตัว
ไปได้เร็ว แต่การทำเช่นนโยบายรัฐบาล ไม่ต่างจากอดีตคือสร้างแรงงานจำนวนมาก พร้อมทั้งคำถามว่า
เหตุใดต้องเกณฑ์คนมาทำถึง 20 ล้านคน หากทำได้ เชื่อว่าจะยิ่งใหญ่ แต่มองว่ารัฐบาลเริ่มต้นดีใจหyped
เพราะ Soft Power เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจุบันใช้ดิจิทัลฟอร์แมตเป็นส่วนใหญ่
การฝึกอบรมทักษะระดับสูงต้องทำผ่านเทคโนโลยี และการอบรมออนไลน์ก็ไม่ใช่ง่าย และหวังว่า
จะไม่ใช้การนำคนมานั่งฟังออนไลน์แล้วรับเงิน แม้จะได้ตัวเลขตามเป้าหมายจริงแต่ไม่มีประสิทธิภาพ

และกังวลว่าเรื่องนี้จะเป็นการแปลงร่างของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ของกระทรวงวัฒนธรรม และจะหาลูกค้าจากไหนมาซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม จึงมีความห่วงใยต่อการเริ่มต้นของโครงการ ขณะเดียวกันก็มีความกังวลเรื่องสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของคณาจารย์สร้างสรรค์ ซึ่งในประเทศไทยพบพระราชบัญญัติ 6 ฉบับ ที่ใช้ในการกีดขวางระดับสติปัญญาการแสดงออกของคนไทย ด้วยเหตุผลที่ขัดศีลธรรมอันดี ขัดความมั่นคง และเรามีตัวอย่างว่า หนังสือต่ำกว่า 15 เรื่อง ถูกห้ามฉาย มีเกมที่เล่นไม่ได้ บางเพลงก็ถูกส่วนราชการฟ้อง จึงขอฝากรัฐบาลว่า Soft Power มีความหมายกว้างกว่าวัฒนธรรม นอกจากนี้ เรื่องการส่งเสริมสวัสดิการการทำงานสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะแรงงานเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศ แต่กลับไม่พูดถึงสวัสดิการ ซึ่งแรงงานนอกระบบก็ยังมีอีกมากที่ต้องทำงานกินเวลา ค่าจ้างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะฟรีแลนซ์ ที่มีเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตด้วยว่า คำว่า Soft Power ต้องเพิ่มคุณค่าให้มีราคาเพิ่มมากขึ้น

ส่วนนโยบายด้านคมนาคมนั้น สมาชิกฯ มองว่า “กลวง” และ “ไร้ทิศทาง” และตั้งคำถามกรณีรถไฟฟ้า “20 บาทตลอดสาย” ที่สัญญาไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งมาหลายครั้ง แต่กลับไม่ชี้แจงกระบวนการ และกรอบเวลา มีแต่ข่าวลือๆ ไม่น่าเชื่อถือ และเห็นว่าไม่ควรดำเนินนโยบายนี้เพราะทำสุดแล้ว การจะลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าจาก 17 - 62 บาท มาเป็น 20 บาทตลอดทาง รัฐบาลต้องนำงบประมาณไปสนับสนุนเนื่องจากบริษัทเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าจะไม่มีวันยอม และต้องจ่ายทุก ๆ ปี เพื่ออุดหนุนชนชั้นกลางระดับบนซึ่งเงินอุดหนุนนั้นก็จะมีมาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศ ทั้งนี้ รถไฟฟ้าเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่อำนวยความสะดวกสำหรับชนชั้นกลาง โดยเฉพาะในแนวคอนโดฯ ตึกรถไฟฟ้า แต่สิ่งที่คนกรุงเทพฯ ต้องการ คือ การพัฒนาเมือง พัฒนาเส้นเลือดฝอย เพื่อประชาชนที่มีรายได้น้อยและโดยसरณเมลล์เป็นหลัก อีกทั้งยังอภิปรายถึงนโยบายด้านสาธารณสุข ที่ “กว้าง” “กลวง” “ไม่ชัดเจน” และ “ไม่มีเป้าหมาย” โดยสมาชิกฯ ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขระบบสาธารณสุข ลดภาระของบุคลากร ปลดล็อกสิทธิและสวัสดิการอันชอบธรรม เพราะบุคลากรคือหัวใจและเป็นฟันเฟืองหลักที่ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค และทุกนโยบายของรัฐบาลเดินต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ยังถูกใช้งานหนักเกินกว่าที่คน ๆ หนึ่งควรทำ ทำให้มีบุคลากรไหลออกจากระบบจำนวนมาก ศักยภาพในการรับคนไข้ลดน้อยลง โดยเห็นว่านโยบายของรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์มากพอ โดยระบุเพียงแค่ลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ไม่มีรายละเอียด ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ไม่มีเรื่องของรายได้ ความมั่นคง สิทธิสวัสดิการ และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จึงสงสัยว่ารัฐบาลทราบหรือไม่ว่าปัญหานี้ร้ายแรงและส่งผลกระทบมากเพียงใด และส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างไร ซึ่งการขาดแคลนบุคลากรและภาระงานที่หนักเกินไปเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของไทย ซึ่งกระทบกับคุณภาพการรักษาคนไข้เพราะส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ทำงานเกินกว่า 120 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กว่าร้อยละ 60 ทำงานมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และกว่าร้อยละ 30 ทำงานมากกว่า 140 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 20 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปัญหาสังคมสูงวัย โดยมีผู้สูงอายุกว่า 12 ล้านคนที่รัฐต้องดูแล ซึ่งสังคมสูงวัยหมายถึง

จำนวนเคสที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยขึ้น มีเคสที่รุนแรงและเร่งด่วนมากขึ้น ต้องใช้เวลาต่อเคสนานมากขึ้น แพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และยังต้องหาเวลาไปพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยรับมือกับโรคอุบัติใหม่อีก ซึ่งภาระงานที่สูงขึ้นส่งผลต่อคุณภาพและขีดความสามารถในการให้บริการ และนี่คือภัยคุกคามและเป็นระเบิดเวลาก่อนใหญ่ของระบบสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันเรามีนโยบาย Medical Tourism การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ที่อาจซ้ำเติมปัญหาหลงไปอีก โดยจะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรในโรงพยาบาลเอกชน แย่งตัวกันซื้อบุคลากรจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้น คนที่เหลือในระบบจะน้อยลง คุณภาพการรักษาจะแย่ลง รักษาผิดพลาดมากขึ้น มีเคสเสียชีวิตมากขึ้น สุดท้ายแล้วหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคงเป็นเพียงแค่ลมปากหากมีคนเข้าไม่ถึงการรักษา ทั้งนี้ หากไม่แก้ปัญหาคือต้นตอคือบุคลากรทางการแพทย์แล้ว นโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลประกาศไว้จะกลายเป็นเพียงเพื่อการโฆษณาที่ไม่อาจเกิดขึ้นจริงได้ ตลอดจนได้สอบถามรัฐบาลในประเด็นต่าง ๆ อาทิ จะลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างไร สถานะชีวภิบาลจะจัดให้มีในทุก ๆ ระดับการปกครองใด การเชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยจะเชื่อมต่อดัวยระบบใดรวมศูนย์หรือแยกศูนย์ และจะมีระบบการป้องกันทางไซเบอร์อย่างไร จะสร้างความมั่นคงทางวัคซีนอย่างไร และจะเตรียมความพร้อมรับมือต่อโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำอย่างไร รวมทั้งนโยบายกรุงเทพ 50 เขต 50 โรงพยาบาล ขนาด 120 เตียงจะดำเนินการหรือไม่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้ราษฎรที่ได้ให้คำแนะนำกับรัฐบาลในวันนี้ ในการดำเนินนโยบายนั้น รัฐบาลจะยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และประชาชนของรัฐบาลนี้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งคนเมือง คนต่างจังหวัด ทุกฐานะ ภาคเอกชน ข้าราชการ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยชี้แจงถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า รัฐบาลจะไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจะดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนเรื่องการพักหนี้ของเกษตรกร 9 ปีที่ผ่านมา มีการพักหนี้แล้ว 13 ครั้ง สิ่งที่สมาชิกฯ อภิปรายว่าการพักหนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีในเรื่องนี้จึงได้มีมาตรการหลายอย่างเพื่อเพิ่มรายได้ อาทิ การทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในเวลา 4 ปี ด้วยการให้การตลาดนำนวัตกรรม เสริมเพิ่มรายได้ ควบคู่ไปกับการพักหนี้ เพื่อให้เกษตรกรหายใจได้ ลืมตาอ้าปากได้ เป็นช่วงที่ฟื้นฟูตนเองทำให้มีกำลังใจในการกลับมาแก้ไขปัญหาและประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ซึ่งการพักหนี้ครั้งนี้จะทำประโยชน์มากกว่าการพักหนี้ที่เกิดขึ้นในอดีต 9 ปีที่ผ่านมา ส่วนเรื่องระยะทาง 4 กิโลเมตรของดิจิทัลวอลเล็ต เป็นเรื่องที่รัฐบาลตระหนักดีว่าในชนบทอาจมีร้านค้าไม่เพียงพอ จึงจะไปพิจารณารายละเอียดและดำเนินการให้เหมาะสมอีกครั้งตามคำแนะนำของสมาชิกฯ สำหรับเรื่องระยะเวลาในการใช้ 6 เดือนนั้น รัฐบาลต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ โดยระยะเวลาในการใช้เงินจำนวนนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก สมาชิกฯ ต้องการให้ยกเลิกการใช้รัศมี 4 กิโลเมตร จึงขอชี้แจงว่าเศรษฐกิจภูมิภาคต้องการการกระตุ้น หากผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดใดก็ควรกลับไปใช้ที่นั่น โดยมีเวลา 6 เดือน ให้กลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องซึ่งเป็นการดีเพราะจะทำให้สถาบันครอบครัวแข็งแกร่งขึ้น ดังนั้นเรื่อง 4 กิโลเมตรตามบัตรประชาชนจึงขอคงไว้ ยกเว้นในบางจังหวัดหรือในบางเขตอาจมีการขยาย

โดยจะขอพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งจะผลักดันให้มีการท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยรัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการในหลายประการ ทั้งการยกเว้นการขอวีซ่าเข้าประเทศของบางประเทศซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ การท่องเที่ยวจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อนำเงินเข้ามาในประเทศ ทำให้ภาคท่องเที่ยวเติบโตอีกครั้ง โดยตั้งเป้าสร้างเงินรายได้ประมาณ 3 ล้านล้านบาทต่อปี และสมาชิกฯ ยังสอบถามในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำซึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะสมได้รับการปรับโดยเร็วที่สุด โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้เศรษฐกิจโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีตลอด 4 ปี ซึ่งจะทำให้ค่าแรงขึ้นไปได้ถึง 600 บาทต่อวัน ปริมาณ 25,000 บาทต่อเดือน สำหรับค่าพลังงานนั้น รัฐบาลตระหนักดีว่าเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของพลังงานเป็นเรื่องสำคัญ รัฐบาลมั่นใจว่าจะสามารถทำให้ค่าพลังงานต่ำลงอย่างมีนัยยะได้ สำหรับคำถามในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั้น ยังมีอยู่ ส่วนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดินต่าง ๆ ที่จะต้องจัดสรรเพื่อให้ประชาชนสามารถไปสร้างประโยชน์ทำมาหากินได้ ซึ่งจะต้องดูทั้งที่ดิน ส.ป.ก. และที่ดินของหน่วยงานราชการอื่น ๆ ผ่านรูปแบบที่เหมาะสมทำให้พี่น้องประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างมีศักดิ์ศรี อีกทั้งสมาชิกฯ ได้ยกประเด็นเรื่องน้ำใน EEC ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลอย่างเหมาะสมในทุกมิติ การบริหารจัดการเรื่องน้ำให้มีความเหมาะสมระหว่างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค และคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นั้น แน่นนอนว่าในอีก 5 เดือนข้างหน้าก็จะเข้าสู่ช่วงวิกฤตที่จังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดผลได้ภายในต้นปี โดยดำเนินการส่วนที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก และเรื่องอื่น ๆ ก็จะค่อย ๆ พัฒนาตามขีดจำกัดของงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตนั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสโดยจะนำระบบดิจิทัลมาใช้ให้มากขึ้นเพื่อลดการทุจริตประพฤติมิชอบ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ขอยืนยันหลักคิดในเรื่องนโยบาย 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตให้กับพี่น้องประชาชน โดยหลักคิดนั้นไม่ใช่เรื่องของกระบวนการได้มาซึ่งคะแนนเสียงระหว่างการเลือกตั้ง แต่รัฐบาลได้เห็นแล้วว่าสถานะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นหลักคิดสำคัญคือการกระตุ้นเศรษฐกิจไปที่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคด้วยกลไกที่ใช้บล็อกเชนซึ่งจะสามารถทำให้เราเขียน Contract ของบล็อกเชน เพื่อกำหนดกรอบในการใช้จ่ายเงินในกระเป๋าดิจิทัลได้ หลักคิดที่ 2 เป็นหลักคิดในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยเพื่อในอนาคต ประชาชนคนไทยทุกคนจะสามารถมีกระเป๋าเงิน 2 กระเป๋า คือกระเป๋าเงินสดที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน และกระเป๋าเงินดิจิทัล โดยจะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้รองรับจนกระทั่งประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกได้ ซึ่งเป็นโอกาสที่กำลังจะมาถึง และเราต้องคว้าให้ได้ผ่านโครงการนี้ ส่วนเรื่องของแหล่งที่มาของงบประมาณนั้น รัฐบาลยึดมั่นในเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังเป็นหลัก โดยจะไม่แตะต้องทรัพย์สินสมบัติของชาติ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุภักษ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ หรือ กองทุนประกันตน ซึ่งรัฐบาลทราบถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนต่าง ๆ เป็นอย่างดีและจะไม่มีกระบวนการที่จะเข้าไปใช้เงินนี้และไม่แม้แต่จะคิด จึงขอให้สมาชิกฯ มั่นใจได้ โดยกระบวนการที่จะทำนั้น สุดท้าย

จะมีการชัดเจน โดยจะขอเวลาไปตรวจรายละเอียดและเดินหน้าโครงการ ไม่ว่าจะเป็น กรอบการใช้เงิน ระยะเวลาในการดำเนินการ และการนำงบประมาณมาใช้คืนให้หมดในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่กระทบต่อหนี้สาธารณะอย่างแน่นอน ไม่เป็นการกู้เพิ่ม และยึดหลักกรอบวินัยทางการเงินการคลัง อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้สอบถามเรื่องกรอบระยะทาง 4 กิโลเมตร และกรอบระยะเวลา โดยขอเรียนว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็น มีข้อเสนอมากมายจากภาคประชาชน รวมถึงสมาชิกฯ ซึ่งต้องขอขอบคุณ โดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะและข้อแนะนำเหล่านั้นไปพิจารณา ในภาพรวมเพื่อหาแนวทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกระบวนการใช้เม็ดเงินผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในครั้งนี้ สุดท้ายข้อสรุปจะเป็นเช่นไรก็ตาม เม็ดเงินทั้งหมดจะถึงมือพี่น้องประชาชนและเกิดประโยชน์ สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ในเรื่องของการเอื้อทุนใหญ่ รวมถึงการดำเนินการซึ่งอาจจะ เกิดราคาที่ไม่เป็นธรรมนั้น รัฐบาลรับฟังด้วยความระลึกถึงความหวังดีของสมาชิกฯ แต่โดยหลักคิดแล้ว รัฐบาลไม่ได้มองพี่น้องประชาชนเป็นผู้ร้าย เราคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนมากเมื่อได้เงินไปแล้ว จะสามารถจัดสรรการใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ โดยหลักคิดนี้จะประกอบกับนโยบายมากมายของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ๆ หรือหน่วยงานของรัฐใด ๆ ซึ่งประกอบเข้าแล้วกลไกการใช้เงินจากดิจิทัล วอลเล็ต รัฐบาลเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจะใช้ในการบริโภคที่เป็นประโยชน์และจะหมุนเวียนอยู่ใน ชุมชนของตนเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ในบ้านของพี่น้องประชาชนเองเกิดเม็ดเงินหมุนเวียน ให้ได้มากที่สุด และยืนยันว่าโครงการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนี้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ได้เลือกว่า สุดท้ายแล้วทุนใหญ่หรือจะเป็นร้านสะดวกซื้อจะไม่สามารถเข้าโครงการได้ แต่เป็นสิทธิของประชาชน โดยรัฐบาลให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการเลือกกิจกรรมที่จะทำ ซึ่งขณะนี้มีการรวมกลุ่มกัน ของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดจำนวนมากในลักษณะของการเข้ากลุ่มเพื่อนำเม็ดเงินนี้ไปต่อยอด อาชีพ หรือรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแนวความคิด ของพี่น้องประชาชนที่ล้ำหน้าไปกว่าที่เราคิดไว้ โดยนโยบายนี้พี่น้องประชาชนจะสามารถแตกยอด ความคิดรองรับกับเม็ดเงินที่ลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อการหมุนเวียน ทางเศรษฐกิจในชุมชนในการประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ใหม่ ๆ และสุดท้ายจะเกิดการ Sharing ของสินทรัพย์ เช่น เครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐบาลเชื่อมั่นในพี่น้องประชาชนว่า จะสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดและจะสามารถนำเม็ดเงินนี้ไปทำประโยชน์ให้กับชุมชน ของตน และรัฐบาลยืนยันว่า นโยบายนี้จะเกิดประโยชน์และตรวจสอบได้ยังครบถ้วนสมบูรณ์

นายสุริยะ จิรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า กรณีที่สมาชิกฯ บางท่านได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมในบางประเด็นที่ผ่านมานั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม จากนี้เมื่อตน เข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้น มีหลายโครงการ อาทิ แลนด์บริดจ์ จะต้อง มีการศึกษาทบทวนว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะสานต่อ แต่เรื่องใดที่เป็นประเด็นปัญหา ก็จะมีการ ทบทวนเพื่อประโยชน์ของประเทศและพี่น้องประชาชน ในส่วนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดเส้นทางจะมีการดำเนินการต่อไป และขอยืนยันว่านโยบายนี้จะเริ่มดำเนินการในทันทีเพื่อสร้าง โอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย โดยจะทำการรวบรวมสัมปทานเดินรถ ของเอกชนทุกราย ทุกเส้นทาง และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจากับผู้ที่ได้รับสัมปทานทุกราย

ซึ่งการเจรจามีหลายประเด็นและมีรายละเอียดค่อนข้างมากอาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน จากนั้นนโยบาย 20 บาทตลอดเส้นทางจะสามารถดำเนินการได้ทันที ในส่วนการดำเนินการที่เป็นสัญญาของเอกชนที่ได้อธิบายไปข้างต้นนั้นว่าต้องใช้เวลา แต่ในส่วนที่เป็นโครงการเส้นทางที่อยู่ในการเดินทางของรัฐ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (ตลิ่งชัน - รังสิต) รวมระยะทาง 41 กิโลเมตร 13 สถานี ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 24 - 42 บาท สายสีม่วง (บางซื่อ - คลองบางไผ่) รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร 16 สถานี ราคาปัจจุบัน 14 - 42 บาท จะให้มีการปรับราคาเป็น 20 บาทตลอดเส้นทาง ในส่วนนี้จะพยายามเร่งผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายใน 3 เดือน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อสังเกตว่ามีความไม่โปร่งใสในข้อชี้แจงว่าโครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ปัญหาต่าง ๆ จะต้องรอกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งกระทรวงคมนาคมพร้อมให้การสนับสนุนบนหลักการของความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก สำหรับกรณีสายสีส้ม โครงการ MR-MAP และโครงการแลนด์บริดจ์นั้น เนื่องจากตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งจึงจะขอตรวจสอบในรายละเอียดโดยจะพิจารณาทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านกฎหมาย มิติของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งขอรับรองว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับแนวคิดที่สมาชิกฯ ได้มีการอภิปรายและแนะนำให้กับกระทรวงคมนาคมนั้น สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ทางกระทรวงคมนาคมจะขอรับไปพิจารณา นอกจากนี้ ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ ได้มาร่วมหารือกับกระทรวงคมนาคมในรายละเอียดและประเด็นต่าง ๆ ด้วย

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงว่า ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีนครที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยว เป็นที่มาของข้อเสนอแนะที่ดีที่ได้รับจากสมาชิกฯ ซึ่งหลายข้อเสนอแนะอยู่ในกระบวนการแก้ไข แต่บางส่วนอาจจะยังติดปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขให้รอบคอบ ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มเข้ามาทำงานตนมั่นใจว่าในทุกข้อเสนอแนะและทุกข้อปัญหาจะถูกแก้ไขอย่างเป็นระบบและดำเนินการในเชิงรุกเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนประเด็นที่มีสมาชิกฯ ได้ให้ความกังวลถึงธุรกิจสีเทา ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านลบของประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ผ่านมากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะมีการลงนามความร่วมมือแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างเป็นระบบระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจีน โดยบริหารจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่วนในเรื่องของการยกเว้นวีซ่านั้น ที่สมาชิกฯ กังวลว่าการยกเว้นวีซ่าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจะทำให้คนไทยเสียโอกาสในการทำธุรกิจ ประเทศจะเต็มไปด้วยธุรกิจสีเทา มีคนไม่ดีเข้ามาแย่งงาน โดยขอแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. ธุรกิจสีเทาและธุรกิจที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเป็นเรื่องที่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นความผิดที่เกิดจากประเภทใดก็ตาม 2. จำนวนนักท่องเที่ยวจีนกว่า 2.23 ล้านคนที่เข้ามาตั้งแต่ต้นปีสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท จึงไม่ควรที่จะกล่าวรวมว่าทั้งหมดนั้นเข้ามาทำธุรกิจแย่งคนไทยหรือทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายไปเสียทั้งหมด แต่หากเราพบว่ามีการกระทำผิดเราต้องใช้กฎหมายในการดำเนินการอย่างเด็ดขาด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการที่

นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นจะสามารถเพิ่มโอกาสอีกหลายประการให้กับเมืองไทย รวมถึงเมืองรองอื่น ๆ ที่จะเติบโตไปด้วยกัน โอกาสที่เศรษฐกิจและการเงินจะเคลื่อนที่เร็วที่สุดนั้นมาจากภาคอุตสาหกรรม บริการและการท่องเที่ยว ส่วนกรณีที่มีคนไม่ดีเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวนั้น กองบัญชาการ ตำรวจท่องเที่ยวได้มีมาตรการกวดขัน ปรามปราม และตรวจตรานักท่องเที่ยวที่ไม่ดีโดยใช้เทคโนโลยี ขั้นสูงเข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 24 ชั่วโมง และจัดให้มี แอปพลิเคชันเพื่อให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลดเพื่อสามารถขอความช่วยเหลือและแจ้งข้อมูลให้กับตำรวจ ท่องเที่ยว 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือ การจับกุม การตรวจตรา และการป้องกัน ปรามปรามนักท่องเที่ยวที่ไม่ดีนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน ในส่วนเรื่องปัญหา PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเรื่องนี้อยู่ในแผนงานของนายกรัฐมนตรีที่ได้แถลงไปแล้วว่าจะต้องมีการดำเนินการแก้ไข การนำเรื่อง PM 2.5 มาเป็นประเด็นนั้นจะทำให้สูญเสียโอกาสในการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและในมิติอื่น ๆ ที่เป็น จุดแข็งของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของรายได้จากนักท่องเที่ยวจำนวน 3 ล้านล้านบาท ที่ได้พูดถึงนั้นหมายถึงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น ซึ่งเพิ่มจาก 1.9 ล้านล้านบาท ในปี 2562 ที่เป็นจุดพีคก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงโควิด-19 ท้ายที่สุดปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ กล่าวมา ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้นิ่งนอนใจและจะขอทำงานเชิงรุกและบูรณาการกับ ทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว นำมาซึ่ง ความยั่งยืนทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงเศรษฐกิจ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ให้ความสนใจพี่น้องในภาคการเกษตร ตนได้ฟังการอภิปรายมาตั้งแต่เช้า จนถึงบัดนี้ ซึ่งในช่วงเช้าได้มีสมาชิกฯ พูดถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกร และถามว่าข้อมูลทุกอย่าง ที่สมาชิกฯ สงสัย นโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาในวันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หรือไม่ ตนในฐานะที่อยู่กระทรวงนี้มาตั้งแต่ปี 2562 ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โดยปัญหาภาคการเกษตรนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นปัญหาของพี่น้องคนไทย ส่วนใหญ่ ดังนั้น ข้อมูลจากสมาชิกฯ ที่นำเสนอมาตนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขอขอบคุณข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอในวันนี้ ในฐานะที่ตนกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทั้ง 2 ท่าน ที่นั่งฟังการนำเสนอข้อมูลจากสมาชิกฯ จะนำข้อมูล เหล่านี้มาเป็นแนวทางในการบริหารและกำหนดนโยบาย โดยเราจะนำนโยบายของรัฐบาลไปมอบให้แก่ ข้าราชการทุกกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว และเชื่อว่า ข้อมูลใหม่ ๆ ในเรื่องนวัตกรรมที่สมาชิกฯ นำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรต่อไป ตนในนาม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาชิกฯ ทุกท่านจากใจจริง ในส่วน ของประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำนั้น เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ในนโยบายของพรรคใด พรรคหนึ่ง ก่อนที่จะออกมาเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงจากการประมวลรวบรวมข้อมูลของ แต่ละพรรคทั้งที่เป็นของพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านในเรื่องการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำ โดยการได้มาซึ่งนโยบายของพี่น้องประชาชน สืบเนื่องจากเมื่อปี 2564 สภาผู้แทนราษฎรได้ยี่ญัตติด่วน ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งขณะนั้นมีวิกฤตภัยแล้ง ทางสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ

ในการศึกษาการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ซึ่งตนได้เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ คณะกรรมการวิสามัญในขณะนั้นซึ่งประกอบไปด้วยพรรคการเมืองและพรรคฝ่ายค้านต่างก็ร่วมกัน ระดมศึกษาการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ตนมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลจากที่พวกเราช่วยกันศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการบริหารจัดการน้ำต่อไป และข้อมูลทั้งหมดที่สมาชิกฯ ได้ชี้แจงก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนอีกประเด็นคือเรื่องของหนี้สินของพี่น้องเกษตรกร โดยตนได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวาน ที่ผ่านมา มีพี่น้องเกษตรกรหลายคนเรียกร้องให้รัฐมนตรีช่วยแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ และเชื่อว่านายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับกระทรวงการคลัง โดยตรงได้รับทราบข้อมูลแล้วจะนำไปหาแนวทางแก้ไขต่อไป ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ โดยข้อมูลในวันนี้ที่สมาชิกฯ ได้นำเสนอนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายจนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่ง พักการประชุม และนัดประชุมต่อในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา

พักการประชุมเวลา 01.30 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร